

สรุปหัวข้อข่าวด้านการเกษตรที่สำคัญ นสพ.ประจำวัน 21 ตุลาคม ๒๕๕๘

เรื่อง

1. คอลัมน์ ดินดำน้ำดี: เชื้อนทนต์น้ำจาก จ.อุตรดิตถ์
โครงการแก้ปัญหาเอาไฟฟ้าไปแลกกับน้ำ
2. ขงมาตรการกรม.อุ้มชาวไร่มันติงธ.ก.ส.หมิ่นล.ชะลอกการชุด
3. ขง'ประยุทธ์'ชดเชยยาง1.97พันบาท/ไร่
4. แห่งขอลินเชื่อ'บ้าน3ล้าน'ประเดิมวันแรก2พันรายสวนยางได้ทยอยเข้ากรุง
5. ดับฝันชดเชยยางพารา
6. อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์จังหวัดทั่วประเทศเร่งสร้างความเข้มแข็งสหกรณ์
ในพื้นที่เพื่อเป็นพื้นฐานการดำเนินงานด้านเศรษฐกิจชุมชนที่เข้มแข็ง
7. คอลัมน์: เบิร์ต อายิว
8. คอลัมน์ สังคมสยามรัฐ
9. สั่งผู้ว่าฯ77จ.เปิดเสรีนมร.ร.เอกชนขอความเป็นธรรม/
เกษตรกรท่ว้นเคียงรับนมดิบ

หนังสือพิมพ์

- เดลินิวส์
- ประชาชาติธุรกิจ
- ฐานเศรษฐกิจ
- มติชน
- ข่าวสด
- ไทยโพสต์
- ประชาชาติธุรกิจ
- สยามรัฐ
- ฐานเศรษฐกิจ



พื้นที่หองงาน



พื้นที่โครงการฯ



เมื่อโครงการฯ แล้วเสร็จ
เกษตรกรได้รับประโยชน์เต็มที่

เขื่อนทดน้ำผาจาก จ.อุตรดิตถ์

โครงการแก้ปัญหาเอาไฟฟ้าไปแลกกับน้ำ



การก่อสร้างมีความคืบหน้า



จากการติดตามประเมินผลตามแผนปฏิบัติการป้องกันแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและแผนติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ปีงบประมาณ 2558 ในโครงการเขื่อนทดน้ำผาจาก จังหวัดอุตรดิตถ์ ปีเพาะปลูก 2557/58 ระหว่าง วันที่ 1 พฤษภาคม 2557-30 เมษายน 2558 ของกรมชลประทาน เพื่อช่วยเหลือเกษตรกร ที่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการสูบน้ำด้วยไฟฟ้าและช่วยเกษตรกรให้มีน้ำใช้อย่างเพียงพอต่อการผลิต

โดยการสุ่มตัวอย่าง และเก็บข้อมูลจากเกษตรกร 400 ครัวเรือน รวม 3 อำเภอ 14 ตำบล ที่ประกอบอาชีพด้านการเกษตร

บริเวณฝั่งขวาของเขื่อนทดน้ำผาจาก ของสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เมื่อวันที่ 1 กันยายน

นายชวพฤษ อิศนทพร ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 2 จังหวัดพิษณุโลก (สศท.2) เปิดเผยว่า จากการลงพื้นที่เพื่อการสำรวจ พบว่า เกษตรกรมีรายได้เงินสดจากการปลูกพืชรวมเป็นเงินเฉลี่ย 245,160 บาทต่อครัวเรือน ส่วนใหญ่เป็นรายได้จากการปลูกข้าวเจ้าปีจำนวน 103,391 บาท รองลงมาเป็นรายได้จากการปลูกข้าวเจ้านาปีจำนวน 51,108 บาท และอ้อยโรงงานจำนวน 68,163 บาท

ด้านรายจ่ายเป็นเงินสดจากการปลูกพืช รวมเป็นเงิน 173,109 บาทต่อครัวเรือน ส่วนใหญ่เป็นค่าพันธุ์ ค่าปุ๋ยและยาฆ่าแมลง ค่าน้ำมัน ค่าจ้างแรงงานในการทำปี 81,947 บาท รองลงมาเป็นรายจ่ายทำนาปีจำนวน 41,125 บาท และรายจ่ายปลูกอ้อยโรงงาน 38,681 บาท

ด้านมูลค่าผลผลิตที่นำมาบริโภค รวมทั้งสิ้นเท่ากับ 17,016 บาทต่อครัวเรือน ส่วนใหญ่มาจากด้านพืช 15,196 บาท โดยเกษตรกร

มีค่าใช้จ่ายในการจัดหาไฟฟ้าเพื่อการเกษตรของครัวเรือนคิดเป็นร้อยละ 77 เฉลี่ย 8,277 บาทต่อครัวเรือน โดยแยกเป็นค่าแก๊สเชื้อเพลิงสูบน้ำ 5,297 บาท และ ค่าไฟฟ้าเพื่อสูบน้ำ 2,668 บาท และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ

นอกจากนี้ เกษตรกรเห็นว่า โครงการเขื่อนทดน้ำผาจาก จังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นโครงการที่ตรงกับความต้องการของตนเองในระดับมาก คิดเป็นร้อยละ 59 เห็นว่ามีความเหมาะสมกับพื้นที่ และช่วยให้มีรายได้ทางการเกษตรเพิ่มขึ้นในระดับมากเท่ากัน คิดเป็นร้อยละ 54 ส่วนหนึ่งสนับสนุนซึ่งกัน ข้อมูลการสำรวจ ณ วันที่ 30 เมษายน 2558 ที่ผ่านมา คิดเป็นร้อยละ 74 เฉลี่ย 242,317 บาทต่อครัวเรือน ส่วนใหญ่เป็นหนี้ในระบบ จำนวน 237,324 บาท คิดเป็นร้อยละ 73 และหนี้นอกระบบ จำนวน 4,993 บาท

ทั้งนี้ ที่สนใจของเกษตรกร เห็นว่าโครงการฯ จะช่วยบรรเทาปัญหาการขาดแคลนน้ำในช่วงฤดูฝนหรือฝนทิ้งช่วง คิดเป็นร้อยละ 71 โดยความคาดหวังของเกษตรกรต่อการผลิตด้านการเกษตรภายหลังมีโครงการ



การฯ ส่วนใหญ่เห็นว่าเกิดประโยชน์มาก คิดเป็นร้อยละ 63 และคาดหวังว่าจะสามารถช่วยแก้ไขปัญหาเรื่องน้ำเพื่อทำการเกษตรได้ คิดเป็นร้อยละ 82 เช่น คาดว่าจะช่วยให้มีน้ำเพียงพอเพื่อทำการเกษตรในฤดูแล้ง และทำให้มีจำนวนรอบของการผลิตเพิ่มขึ้น

ที่สำคัญเป็นการช่วยลดค่าใช้จ่ายในการจัดหาน้ำ คือลดทั้งค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและค่าไฟฟ้าในการนำมาใช้เป็นพลังงานเพื่อสูบน้ำทำการเกษตรลงไปได้ ซึ่งเมื่อโครงการฯ แล้วเสร็จก็จะสามารถหยุดการใช้น้ำมันและไฟฟ้ามาแลกกับน้ำเพื่อทำการเพาะปลูกได้อย่าง 100 เปอร์เซ็นต์ ควบคู่กับการลดหรือบรรเทาภัยจากน้ำท่วม และสามารถขยายพื้นที่เพื่อทำการเกษตรได้เพิ่มขึ้นอีกด้วย.

ชงมาตรการกรม.อุมชาวโรมัน ตั้งธ.ก.ส.หมื่นล.ชะลอการชุด

นบมส. ชง ครม.เคาะ 3 มาตรการอุม
ชาวโรมันสำปะหลัง ตั้งวงเงิน ธ.ก.ส.
10,000 ล้านบาท สริมสภาพคล่อง
ชะลอการชุด

นางสาววิบูลย์ลักษณ์ ร่วมรักษ์ อธิบดี
กรมการค้าภายใน เปิดเผย “ประชาชาติ
ธุรกิจ” ว่า ที่ประชุมคณะกรรมการนโยบาย
และบริหารจัดการมันสำปะหลัง (นบมส.)
ครั้งที่ 3/2558 ซึ่งมีนางอภิรตี ตันตราภรณ์
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เป็น
ประธาน มีมติให้กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ ร่วมกับธนาคารเพื่อการเกษตร
และสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ดำเนิน
มาตรการบริหารจัดการมันสำปะหลัง
ปี 2558/2559 ตามที่เสนอ 3 โครงการ
ได้แก่ การเพิ่มประสิทธิภาพการเพาะปลูก
ในระบบนำหยด การชะลอการเก็บเกี่ยว
ซึ่งจะให้สินเชื่อเพื่อเสริมสภาพคล่องช่วงที่
ชะลอการชุด โดยรัฐชุดเชยดอกเบี้ยให้
3% และโครงการสนับสนุนกลุ่มเกษตรกร
รวบรวม/แปรรูปมันสำปะหลังสร้างมูลค่าเพิ่ม
ซึ่งช่วยเสริมความเข้มแข็งให้สหกรณ์ชุมชน

โดยหลังจากนี้ ธ.ก.ส. จะนำผลสรุป
การประชุมเสนอที่ประชุมคณะกรรมการ
บริหาร (บอร์ด ธ.ก.ส.) เพื่อกำหนดกรอบ
วงเงินกู้ยืมอีกครั้ง และทางกระทรวงเกษตรฯ
จะเป็นผู้เสนอรายงานต่อที่ประชุมคณะ
รัฐมนตรี (ครม.) ต่อไป อย่างไรก็ตาม
ขณะนี้สถานการณ์มันสำปะหลังยังมีราคาดี
เพราะสถานการณ์ภัยแล้ง ทำให้ผลผลิต
อาจจะเลื่อนไป ไม่ทะลิกออกมาอย่างที่
คาดการณ์

นายสุรพงษ์ เจียสกุล เลขาธิการสำนักงาน
เศรษฐกิจการเกษตร กล่าวว่า หลังจาก
สรุปมติ และเสนอต่อ ครม. คาดว่าจะเริ่ม
ดำเนินการโครงการได้ในเดือนธันวาคมนี้
แหล่งข่าวจากกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า
กรมการค้าภายในได้ประชุมเตรียมมาตรการ
ช่วยผู้ปลูกมันสำปะหลังล่วงหน้าก่อน
ที่ผลผลิตมันสำปะหลัง ปี 2558/2559
จะออกมากระจุกตัวในช่วงเดือนมกราคม-
เมษายน 2559 ถึง 68.33% ของผลผลิต
ทั้งหมดคาดการณ์ว่าจะมีปริมาณ 31.04
ล้านตัน อาจทำให้ราคาหัวมันลดลง จึง
ได้กำหนดมาตรา 6 ด้าน

แต่ นบมส. เห็นชอบ 3 มาตรการตามที่
ธ.ก.ส.และกระทรวงเกษตรฯกำหนด ส่วน
อีก 3 มาตรการ คือ การสนับสนุนสินเชื่อ
ดอกเบี้ยต่ำ เพื่อแปรรูปและเก็บสต็อก
ผลิตภัณฑ์มันสำปะหลัง การสนับสนุน
สินเชื่อเพื่อพัฒนามาตรฐานการแปรรูปมัน
เส้นคุณภาพ และการจัดหาสิ่งอำนวยความสะดวก
เพื่อพัฒนาคุณภาพมันสำปะหลัง
ซึ่งกระทรวงพาณิชย์เป็นผู้กำหนดยังไม่
มีการพิจารณา

สำหรับ 3 แนวทางการที่เห็นชอบจะใช้
วงเงินจาก ธ.ก.ส. คือ 1) โครงการชะลอ
การเก็บเกี่ยวมันสำปะหลังปี 2558/2559
เพื่อให้มีเงินทุนใช้จ่ายในช่วงชะลอการชุด
กำหนดหลักเกณฑ์ช่วยเหลือเกษตรกรรายย่อยปลูก
รายละไม่เกิน 20 ไร่ มีเป้าหมาย 100,000
ราย กู้ได้รายละไม่เกิน 50,000 บาท วงเงิน
สินเชื่อ 5,000 ล้านบาท และวงเงินชุดเชย
ดอกเบี้ยไม่เกิน 75 ล้านบาทที่รัฐบาล

จะชุดเชยดอกเบี้ยให้ 3% ค่าใช้จ่ายการ
ประชาสัมพันธ์ 1.5 ล้านบาท

2) โครงการสนับสนุนสินเชื่อเพื่อ
รวบรวมและสร้างมูลค่าเพิ่มมันสำปะหลังปี
2558/2559 เพื่อให้สหกรณ์ภาคการเกษตร
กลุ่มเกษตรกร และวิสาหกิจชุมชนที่มีการ
ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับมันสำปะหลังมีเงิน
ทุนหมุนเวียนเข้าไปรับซื้อผลผลิตสร้าง
ความเข้มแข็งให้กลุ่ม โดยรวบรวมรับซื้อ
มันสำปะหลังสดจากสมาชิก 500,000
ตัน ขอสินเชื่อจาก ธ.ก.ส. โดยรัฐบาลจะ
ชุดเชยดอกเบี้ยให้อัตรา 3% จากระดับ
ปกติ ซึ่งการพิจารณาจะขึ้นอยู่กับความ
จำเป็นในการใช้เงินกู้ตามแผนธุรกิจแต่ละ
ราย โดย ธ.ก.ส.ได้กำหนดวงเงินดำเนิน
โครงการนี้ 1,250 ล้านบาท และวงเงินค่า
ใช้จ่ายในการชุดเชยดอกเบี้ย 3% เท่ากับ
18.75 ล้านบาท และค่าใช้จ่ายดำเนินการ
อีก 1.5 ล้านบาท

3) โครงการนำหยดฯ ช่วยเหลือเกษตรกร
รายย่อยที่มีพื้นที่ปลูกไม่เกิน 20 ไร่ รายละ
ไม่เกิน 230,000 บาท คาดว่าจะมีเกษตรกร
เข้าร่วมไม่เกิน 20,000 ราย ประมาณการ
ใช้วงเงิน 4,600 ล้านบาท เพราะในรอบที่
ผ่านามีผู้มาใช้โครงการนี้ประมาณ 10,000
รายจากเป้าหมาย 100,000 ราย

“ทั้ง 3 โครงการคาดว่าจะเริ่มรับสมัคร
1 ธันวาคม 2558-30 เมษายน 2559 และ
ต้องชำระหนี้คืนไม่เกิน 6 เดือน และสิ้นสุด
โครงการในวันที่ 31 ตุลาคม 2559 ซึ่ง ธ.ก.ส.
ปรับเงื่อนไขโดยให้แยกเงินกู้นี้ออกจาก
หนี้เดิม เพื่อกระตุ้นโครงการมากขึ้น”

ชง'ประยุทธ์'ชดเชยยาง 1.97 พันบาท/ไร่ เสนอใช้ก.ม.พิเศษช่วยผู้ไม่มีเอกสารสิทธิ

สวนยางลุ่มระเทิก คณะทำงานฯ เผยคลอดเกณฑ์ชดเชยรายได้แล้ว เตรียมเสนอ "ประยุทธ์" ของบ 2.5 หมื่นล้าน ช่วยจ่ายชดเชยไร่ละ 1.97 พันบาท จำกัดไม่เกินรายละ 10 ไร่ ระบุรอบนี้ช่วยทั้งเจ้าของสวน และคนกรีดยาง พร้อมเสนอนายกฯใช้อำนาจพิเศษช่วยผู้ไม่มีเอกสารสิทธิได้รับสิทธิ์ด้วย วางเงื่อนไขฝากเงินกับ ธ.ก.ส. บังคับปันโปรเจกต์แลกเบิกเงินอีกครั้งหนึ่ง อีกด้านสภาเกษตรกรฯชงขอชดเชย 2.5 พันบาท

จากที่ "ฐานเศรษฐกิจ" ได้นำเสนอข่าวในฉบับที่ 3,097 วันที่ 18-21 ตุลาคม 2558 ระบุก่อนการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) วันที่ 13 ตุลาคม 2558 ดร.สมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรีฝ่ายเศรษฐกิจ ได้มีการหารือกรอบ เรื่องการจ่ายเงินชดเชยส่วนต่างราคายางพาราเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับบาดเจ็บจากราคายางตกต่ำมาอย่างต่อเนื่อง เกรงจะเป็นการอุดหนุนเกษตรกร และบิดเบือนกลไกตลาด ขัดกับหลักการขององค์การการค้าโลก (WTO) ดังนั้นจึงให้คณะทำงานไปทบทวนกันใหม่ว่าจะหาแนวทางช่วยเหลือชาวสวนอย่างไรต่อไป

นายสุนทร รัชชรงค์ ในฐานะคณะทำงานศึกษาหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติการชดเชยส่วนต่างราคายางพาราแทนการรับซื้อผลผลิตเก็บสต็อก ปี 2558/2559 เปิดเผยกับ "ฐานเศรษฐกิจ" ถึงผลการประชุมคณะกรรมการเมื่อวันที่ 19

อ่านต่อหน้า >12

ข่าวต่อ ชง'ประยุทธ์'

ตุลาคมที่ผ่านมาว่า ได้มีแนวทางการช่วยเหลือชาวสวนยางแบบชดเชยรายได้ แทนการชดเชยส่วนต่างราคายาง เป็นการเปลี่ยนชื่อ มองว่าไม่น่าขัดกับหลักการของดับบลิวทีโอ

ทั้งนี้ในที่ประชุมเบื้องต้นได้เตรียมเสนอของบวงเงิน 2.5 หมื่นล้านบาท ต่อที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายยางธรรมชาติ(กนย.)ที่มีนายกรัฐมนตรีเป็นประธานในวันที่ 21 ตุลาคมนี้ เพื่อขอชดเชยรายได้ให้เกษตรกร ประกอบด้วย 3 มาตรการ ได้แก่ 1.มาตรการสำหรับชาวสวน-คนรับจ้างกรีดยาง ที่มีพื้นที่ไม่เกิน 50 ไร่ จ่ายชดเชยรายได้ไร่ละ 1.97 พันบาท (คิดคำนวณจากผลผลิตยางกรี๊ดได้ทั้งประเทศเฉลี่ย 236 กิโลกรัมต่อไร่ต่อปี นำมาหาร 12 เดือน แล้วได้ค่าเฉลี่ยผลผลิต 19 กิโลกรัมต่อไร่ต่อเดือน

นำผลลัพท์มาหักจำนวนเดือนที่ไม่ได้กรี๊ด 2 เดือน จะเหลือ 10 เดือน จะเหลือผลผลิตเฉลี่ย 190 กิโลกรัมต่อไร่ต่อปี นำมาคูณ 10 เดือน จะได้ไร่ละ 1.97 พันบาท)

ทั้งนี้ผู้ที่เข้าร่วมโครงการจะต้องขึ้นทะเบียนเป็นสมาชิกของการยางแห่งประเทศไทย (กยท.) ทั้งเจ้าของสวนและผู้รับจ้างกรีดยาง ซึ่งจะได้รับการชดเชยไม่เกินรายละ 10 ไร่ หรือไม่เกิน 1.97 หมื่นบาท ซึ่งโดยเงินจำนวนดังกล่าวทางธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) จะแบ่งเงินออกเป็น 2 ก้อนเท่าๆ กัน ได้แก่ ก้อนที่ 1 จำนวน 9.85 พันบาท จะจ่ายชดเชยให้ตามสัดส่วนการแบ่งปันผลประโยชน์จากการกรีดยางที่เจ้าของสวนกับคนรับจ้างกรีดยางตามสัดส่วนที่ได้ตกลงกันไว้ เช่น 50:50 หรือ 60:40 ทางธนาคารจะส่งเงินให้ผ่านบัญชีโดยตรง

ส่วนก้อนที่ 2 ให้นำเงินส่วนที่เหลือ

อีก 9.85 พันบาท ฝากไว้กับบัญชีของ ธ.ก.ส. โดยเปิดบัญชีร่วมกัน หรือคนใดคนหนึ่งเปิดบัญชีคนเดียวก็ได้ มีเงื่อนไขเงินที่จะเบิกได้ เจ้าของสวนหรือคนรับจ้างกรีดยาง จะต้องมีการเสนอโครงการเพื่อใช้เงินให้เกิดประโยชน์ของงายมาเสนอ อาทิ โครงการซื้อปัจจัยผลิต โครงการปลูกพืชแซมในสวนยาง หรือโครงการอะไรก็ได้ แต่ไม่ใช่เป็นเงินให้เปล่าแบบก้อนแรก

ชงก.ม.พิเศษช่วยผู้ไม่มีเอกสารสิทธิ

ส่วนมาตรการที่ 3 สำหรับผู้ไม่มีเอกสารสิทธิ ประมาณ 6.6 ล้านไร่ คาดจะมีชาวสวนยางประมาณ 3-4 แสนรายที่จะไม่สามารถขึ้นทะเบียนเป็นสมาชิกกยท.ได้ จะนำเสนอ พ.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ในฐานะประธานคณะกรรมการนโยบายยางธรรมชาติ (กนย.) ที่จะประชุมในวันที่ 21 ตุลาคม 2558 นี้ให้ใช้กฎหมายพิเศษเพื่อจัดกลุ่มคนเหล่านี้ให้เข้าระบบ แล้วสามารถที่จะเข้าร่วมโครงการของรัฐบาลได้

"ทางสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) ได้รายงานมาว่า ปัจจุบันไทยมีพื้นที่ปลูกยางทั้งประเทศ จำนวน 23 ล้านไร่ มีพื้นที่เปิดกรี๊ดแล้ว 18 ล้านไร่ แบ่งเป็นภาคใต้ 14 ล้านไร่ ส่วนที่เหลือกระจายไปตามภาคตะวันออก ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ แต่ละภาคมีผลผลิตกรีดยาง ได้แก่ ภาคใต้ เฉลี่ย 253 กิโลกรัมต่อไร่ต่อปี ภาคเหนือ 150 กิโลกรัมต่อไร่ต่อปี ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 199 กิโลกรัมต่อไร่ต่อปี และภาคตะวันออก 237 กิโลกรัมต่อไร่ต่อปี ผลผลิตเฉลี่ยทั้งประเทศ 236 กิโลกรัมต่อไร่ต่อปี"

ย "ประยุทธ์" ล้มรับชด WTO

ด้านดร.มนต์ชัย พิณจิตตรสมุทรา อาจารย์คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัย

เกษตรศาสตร์ ในฐานะประธานคณะกรรมการศึกษาหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติการผลิตยางส่วนต่างราคายางพาราแทนการรับซื้อผลผลิตเก็บสต็อก ปี 2558/2559 กล่าวยอมรับว่า การชดเชยรายได้ ให้กับชาวสวนนั้น จะขัดกับหลักการของดับบลิวทีโอ เพราะยางพาราจัดอยู่ในหมวดหมู่สินค้าอุตสาหกรรมไม่ใช่เกษตรกรรม อีกทั้งการชดเชยรายได้จากส่วนต่างราคาก็นำมาจากต้นทุน และราคา ดังนั้นจะปฏิเสธไม่ได้เลยว่าเป็นการอุดหนุน และถือว่าเป็นการผิดกติกาการค้าโลก เกรงประเทศคู่แข่งอย่างอินโดนีเซียและมาเลเซียจะฟ้องดับบลิวทีโอ ควรที่จะหาทางช่วยเหลือชาวสวนอย่างอื่นแทน และที่สำคัญทางกลุ่มสมัชชาฯยังเห็นว่าควรครอบคลุมความช่วยเหลือไปถึงผู้ที่ไม่ม่มีเอกสารสิทธิก็เท่ากับไปส่งเสริมให้ชาวบ้านบุกรุกป่ามากยิ่งขึ้น

“วันที่จะประชุม กนย. กับ พล.อ.ประยุทธ์ (21 ต.ค.) จะนำเสนอรายงานเป็น 2 มิติ ได้แก่ มิติแรกที่ได้กล่าวไปแล้วข้างต้น เห็นด้วยหากจะล้มแนวทางดังกล่าวนี้ ไม่เสียกำลังใจ และมิติที่ 2 งานที่ได้รับมอบหมายในฐานะประธานคณะกรรมการศึกษาหลักเกณฑ์ฯ จะแบ่งการช่วยเหลือออกเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มยางแผ่นดิบชั้น 3 จะชดเชยไร่ละ 1.97 พันบาท ยางก้อนถ้วย ไร่ละ 1.08 พันบาท และน้ำยางข้น ไร่ละ 650 บาท”

ทั้งนี้ ดร.มนต์ชัย ได้ให้รายละเอียดที่แตกต่างจากนายสุนทร กล่าวคือ เงินชดเชยครั้งนี้จะแบ่งการจ่ายเงินออกเป็น 2 งวด งวดแรกเบิกได้ 40% และแบ่งตามสัดส่วนการแบ่งปันผลประโยชน์ระหว่างเจ้าของสวนและคนรับจ้างกรีดยางที่ตกลงกันไว้ และงวดที่ 2 ประมาณ 60% จะต้องมีโครงการใช้เงิน ไม่ว่าจะเป็นการร่วมลงทุน แปรรูปเพิ่มมูลค่ายางพารา หรือปลูกพืชผสมผสานในไร่ยาง เป็นต้น โดยจะมีการกำหนดระยะเวลาชัดเจน หากไม่มีโครงการนำเสนอในระยะเวลาที่กำหนดไว้ เงินก้อนที่ 2 จะไม่ได้เลยแม้แต่บาทเดียว ส่วนเกษตรกรของพื้นที่ 50 ไร่ จะถูกตัดสิทธิไปโดยปริยาย เพราะมองว่าเกษตรกรรายใหญ่ช่วยเหลือตัวเองได้แล้ว

สภาเกษตรกรชงชดเชย 2.5 พัน/ไร่

ขณะที่นายสิทธิพร จริยพงศ์ รองประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติ สรุปผลในที่ประชุม (วันที่ 20 ต.ค.58) ร่วมกับ 7 องค์กรยาง เพื่อเสนอต่อรัฐบาลในระยะเร่งด่วน ผ่านนายวีระศักดิ์ ขวัญเมือง ผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย (กยท.) เพื่อเข้าสู่ที่ประชุม กนย. โดยเสนอให้จ่ายชดเชยชาวสวนยางที่มีเอกสารสิทธิ ไม่มีเอกสารสิทธิ และผู้กรีดยาง ในอัตราไร่ละ 2.5 พันบาท ไม่เกิน 25 ไร่ เป็นรายครัวเรือน และเสนอให้นายกรัฐมนตรีใช้ มาตรา 44 กำหนดให้มีการใช้ยางในประเทศ เช่น นำไปสร้างถนนทุกหมู่บ้าน อย่างน้อย 1 กิโลเมตร และสนับสนุนงบประมาณการแปรรูปยางให้กับเกษตรกร กลุ่มเกษตรกร เป็นต้น

กิงขาใช้ยางในปท.น้อย

ส่วน พล.ท.จเรศักดิ์ อานุภาพ กรรมการและประธานคณะอนุกรรมการพิจารณาศึกษาปัจจัยการผลิต ในคณะกรรมการการเกษตรและสหกรณ์ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) เผยว่า ในวันที่ 27 ตุลาคม 2558 จะมีการพิจารณานโยบาย และแผนงานโครงการนำยางพารา มาใช้ในการพัฒนา ผลิตภัณฑ์ และการแปรรูปยางพารา รวมทั้งการบริหารจัดการงบประมาณ โดยเฉพาะกรมทางหลวงที่ได้รับอนุมัติงบประมาณดำเนินการประจำปี 2559 กว่าแสนล้านบาท มีโครงการที่ได้นำยางมาเป็นส่วนผสมหรือไม่ จะได้เรียกผู้บริหารกรมทางหลวงมาชี้แจงต่อไป

อนึ่ง จากสถานการณ์ยางพาราหนึ่งในพืชเศรษฐกิจหลักของไทยที่เกี่ยวข้องกับเกษตรกรกว่า 10 ล้านคนทั่วประเทศ ได้ประสบปัญหาราคาคงต่ำมาตั้งแต่ปลายปี 2556 ต่อเนื่องมาจนถึง ณ เวลานั้น ซึ่งในช่วงรัฐบาลยิ่งลักษณ์ได้แก้ไขปัญหาลเฉพาะหน้าโดยอนุมัติจ่ายเงินช่วยเหลือค่าปัจจัยการผลิต 2,520 บาทต่อไร่ ไม่เกินรายละ 25 ไร่ในเดือนกันยายน 2556-มีนาคม 2557 วงเงิน 2.12 หมื่นล้านบาท ต่อมาในเดือนพฤศจิกายน 2557 ในรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ ได้อนุมัติจ่ายเงินชดเชยรายได้ให้เกษตรกร 1 พันบาทต่อไร่ ไม่เกินรายละ 15 ไร่ วงเงิน 8.5 พันล้านบาทควบคู่ไปกับมีโครงการมูลภัณฑ์กันชนเพื่อ

รักษาเสถียรภาพราคายางพารา(บีพีเฟอร์ฟันด์)วงเงิน 2 หมื่นล้านบาท เพื่อชื้อยางจากตลาดกลางในราคานำตลาด(พ.ย. 57-มี.ค.58) ล่าสุดสถานการณ์ราคายางก็ยังคงต่ำต่อเนื่อง ชาวสวนทุประท้วงรัฐบาลจึงได้เตรียมมาตรการช่วยเหลืออีกครั้ง

แห่ขอสินเชื่อ'บ้าน3ล้าน' ประเดิมวันแรก2พันราย สวนยางได้ทยอยเข้ากรุง

ธอส.เปิดยื่นกู้มาตรการซื้อบ้านไม่เกิน 3 ล้านวันแรก ดึงคักทั่ว ปท. คาดประเดิมขอสินเชื่อ 2 พันรายขอ 2 สัปดาห์ประเมินความต้องการก่อนขยายวงเงิน (อ่านต่อหน้า 6)

ต่อจากหน้า 1

บ้าน3ล้าน

แห่ใช้สิทธิ'บ้าน3ล.'คึก

เมื่อเวลา 09.30 น. วันที่ 19 ตุลาคม ที่ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) สำนักงานใหญ่ วันแรกของการเปิดให้ประชาชนยื่นขอสินเชื่อที่อยู่อาศัยเงื่อนไขผ่อนปรนแก่ผู้มีรายได้น้อยและปานกลาง รายละไม่เกิน 3 ล้านบาท รวมวงเงิน 1 หมื่นล้านบาท ตามมาตรการกระตุ้นของรัฐบาล บรรยากาศเป็นไปด้วยความคึกคัก มีประชาชนสนใจมายื่นกู้ รวมถึงสอบถามข้อมูลจำนวนมากทั้งสาขาในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด โดยที่สำนักงานใหญ่มีประชาชนมารอตั้งแต่เวลา 05.00 น. กว่า 100 ราย

นางอังคณา ปิลาธนโอบาท ไซมอนัส กรรมการผู้จัดการ ธอส. ประเมินว่า ตลอดทั้งวันนี้คาดว่าจะมีผู้มายื่นกู้ประมาณ 2 พันรายทั่วประเทศ วงเงินเฉลี่ยประมาณ 2 ล้านบาทต่อราย ตามกระบวนการสินเชื่อของธนาคารสามารถอนุมัติสินเชื่อได้ภายใน 3 วัน โดยคาดว่าจะวงเงิน 1 หมื่นล้านบาท จะหมดภายในเวลา 1-2 เดือนนี้ และคงต้องขยายวงเงินของโครงการเพิ่มเติม ส่วนจะเป็นเท่าไรขอเวลาประมาณ 2 สัปดาห์ เพื่อประเมินความต้องการของลูกค้ สำหรับเงื่อนไขในการปล่อยกู้ ประชาชนจะต้องมายื่นกู้และทำนิติกรรมภายในเวลา 1 ปี

รายงานข่าวจาก ธอส.แจ้งว่า การเปิดยื่นขอ กู้ ณ เวลา 16.00 น. มีผู้ยื่น 2,000 ราย วงเงิน 2,500 ล้านบาท เฉลี่ยคนละ 1.25 ล้านบาท

ภูเก็ตเพิ่มพวง.โต๊ะบริการ

สำหรับสาขาของ ธอส.ในต่างจังหวัด มีประชาชนมายื่นขอและสอบถามเงื่อนไขการ กู้จำนวนมาก อาทิ ธอส. สาขาชัยนาท ตั้งแต่

เวลา 08.30 น. มีประชาชนหลากหลายอาชีพ ทั้งค้าขาย ขับรถรับจ้าง และพนักงานบริษัท เอกชน ทยอยเดินทางมายื่นเอกสารขอสินเชื่อ ที่ที่อยู่อาศัย

ด้าน น.ส.สิริวรรณ นิลธำรงค์ ผู้จัดการ ธอส. สาขาประจวบคีรีขันธ์ กล่าวว่า วันนี้มีผู้ให้ความสนใจเดินทางมาสอบถาม รายละเอียด รวมทั้งนำหลักฐานมายื่นขอสินเชื่อที่อยู่อาศัยเป็นจำนวนมาก ส่วนใหญ่เป็นการซื้อที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง ถือว่าสอดคล้องกับการเติบโตด้านอสังหาริมทรัพย์ ในจังหวัด โดยเฉพาะที่ อ.เมือง ปัจจุบันมีบ้านจัดสรรในระดับราคา 1.5-2 ล้านบาทขึ้นไป ก่อสร้างใหม่จำนวนมาก

ที่ ธอส. สาขาภูเก็ต มีประชาชนทยอยเดินทางนำเอกสารมายื่นกับฝ่ายสินเชื่อ ไม่ขาดสาย บางช่วงเวลาต่อเข้าคิวรอเป็นจำนวนมาก โดยนายภพกฤต จันทรประเสริฐ ผู้จัดการ ธอส. สาขาภูเก็ต กล่าวว่า ตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมามาจนถึงเวลาประมาณ 13.00 น. มีผู้มายื่นเอกสารและมาสอบถามแล้วกว่า 100 ราย ธนาคารเตรียมการโดยเปิดโต๊ะบริการเพิ่ม และเพิ่มเจ้าหน้าที่ฝ่ายสินเชื่อ ขอให้ผู้ใช้บริการเตรียมเอกสารหลักฐานในการกู้ให้พร้อมเพื่อความรวดเร็ว ทั้งนี้ จ.ภูเก็ต มีสำนักงาน ธอส. ของธนาคารอาคารสงเคราะห์ 3 แห่ง ได้แก่ สาขาภูเก็ต (สำนักงานใหญ่) ถนนบางกอก, สาขาตลาด และสาขาฉลอง ซึ่งสามารถให้บริการลูกค้าที่อยู่ในพื้นที่ใกล้เคียงได้

ธนารักษ์รอเคาะใช้ที่ทำบ้านถูก

กรณีนายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี มีแนวคิดนำที่ดินราชพัสดุหรือหน่วยงานของรัฐมาให้เช่าเพื่อก่อสร้างที่อยู่อาศัย ราคาถูกให้แก่ผู้มีรายได้น้อย นายจักรกฤตย์ พาราพันธ์กุล อธิบดีกรมธนารักษ์ กล่าวว่า ขณะนี้ยังไม่ได้ออกสรุป เพราะต้องรอข้อมูลการสำรวจที่ราชพัสดุทั่วประเทศว่าผืนใดสามารถนำมาใช้ได้ รวมถึงสำรวจที่ดินของ

สรุป'ซื้อ-จอง' สลากกินแบ่งฯ

ณ วันที่
18 ตุลาคม 2558

จำนวนรวม
(เล่มคู่) ผู้สั่ง
(ราย)

งวด	พ.ย.58	19,480	2,149
ยอดสั่ง ซื้อ	5 เล่ม	5,035	1,007
	10 เล่ม	5,370	537
	15 เล่ม	9,075	605
งวด	พ.ย.58	130,000	13,722
ยอดสั่ง จอง	5 เล่ม	28,660	5,732
	10 เล่ม	37,020	3,702
	15 เล่ม	64,320	4,288

หน่วยงานอื่นๆ ที่ถือครองอยู่ด้วย

"เพิ่งได้รับคำสั่งมาเมื่อ 16 ตุลาคม คงต้องให้เวลาเจ้าหน้าที่ทำงานก่อน สำหรับเงื่อนไขในการเช่าต้องนำเช่าหรือในที่ประชุมว่าจะใช้แนวทางไหน เพราะปกติถ้าเป็นประชาชนเช่าจะได้สิทธิ 3+3 ปี แต่ถ้าเช่า 30 ปี เป็นที่ดินสำหรับประกอบธุรกิจ ส่วนการเช่า 99 ปีที่กำลังแก้กฎหมายนั้นเป็นการเช่าระหว่างหน่วยงานราชการกับราชการ" นายจักรกฤตย์กล่าว

สลากยันไม่พิมพ์ห่วยเพิ่ม

นายธนวรรธน์ พลวิชัย กรรมการและโฆษกสลากกินแบ่งรัฐบาล เปิดเผยถึงมาตรการกระจายสลากกินแบ่งแก่ผู้ค้ ด้วยการเปิดให้ซื้อและจองผ่านสาขาธนาคารกรุงไทย ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 18 ตุลาคมที่ผ่านมา ว่า จากการเปิดจองและซื้อใน 2 ครั้งที่ผ่านมา พบว่าระบบยังทำงานได้ดี การสั่งซื้อสั่งจองล่าสุดเฉลี่ยที่คนละ 10 เล่ม ใกล้เคียงงวดที่แล้ว แม้เพดานการสั่งซื้อในงวดล่าสุดจะลดลงเหลือ 15 เล่ม จากเดิม 50 เล่ม ทำให้เห็นว่ารายย่อยสามารถเข้าถึงสลากได้มากขึ้น หลังจากนั้นสำนักงานสลากฯจะรายงานผลการสั่งซื้อและสั่งจองใน

2 งวดที่ผ่านมา รวมถึงปัญหาและอุปสรรค ซึ่งในวันที่ 20 ตุลาคม จะมีการประชุมบอร์ด สำนักงานสลากฯ ต้องรอผลสรุปว่าจะให้ดำเนินการเหมือนเดิมหรือต้องปรับปรุงเปลี่ยนแปลงอะไรบ้าง แต่ยืนยันว่าเหตุการณ์การสั่งซื้อและสั่งจองจะยังกำหนดเปดตามไม่เกิน 15 เล่ม จนกว่าการขายสลากจะเข้าสู่ภาวะสมดุล

ส่วนกรณีผู้ค้าจองและซื้อไม่ทันเนื่องจากสลากหมดก่อน มีเสียงเรียกร้องให้พิมพ์สลากเพิ่ม พล.ต.ฉลองรัฐ นาควาฑิตย์ ผู้อำนวยการสำนักงานสลากฯ กล่าวว่า สำนักงานสลากฯ มีศักยภาพพิมพ์ได้เพียงงวดละ 100 ล้านฉบับ หากพิมพ์เพิ่มกว่านี้ต้องเปลี่ยนระบบการพิมพ์ใหม่ ซึ่งไม่ใช่เรื่องง่าย

“หากจะปรับปรุงระบบ ต้องเพิ่มประสิทธิภาพให้มากขึ้น เน้นความเท่าเทียม ยุติธรรม ใครทำรายการก่อนได้ก่อน ทำรายการทีหลังได้ทีหลัง การจองสลากใน 2 งวดที่ผ่านมา ทุกจังหวัดได้ทั้งสลากซื้อและสลากจอง ทำให้เห็นว่าไม่ว่าจะอยู่ตรงไหนของประเทศสามารถซื้อและจองสลากได้” พล.ต.ฉลองรัฐกล่าว

เน้นสั่งจองผ่านเน็ตแบงก์

พล.ท.อภิรัชต์ คงสมพงษ์ ประธานคณะกรรมการสลากฯ กล่าวยืนยันว่า ขณะนี้ยังไม่มีการพิมพ์เพิ่มมากกว่า 100 ล้านฉบับ และเห็นว่า การจองและซื้อสลากผ่านธนาคารกรุงไทย ถือว่าเป็นระบบที่สามารถกระจายสลากได้ดีที่สุดแล้ว ผู้ค้าสามารถใช้บริการได้ถึง 3 ช่องทาง ทั้งตู้เอทีเอ็ม เคาน์เตอร์ และเน็ตแบงก์ โดยกำหนดการจองซื้อผ่านเคาน์เตอร์ธนาคารกรุงไทยเวลา 08.30 น. ส่วนการจองผ่านตู้เอทีเอ็มและอินเทอร์เน็ตแบงก์ เปิดให้จองเวลา 08.00 น. เร็วกว่าประมาณ 30 นาที ยืนยันว่าจะไม่มีการปรับเปลี่ยน เนื่องจากต้องการให้คนมาจองผ่านตู้เอทีเอ็มและอินเทอร์เน็ตแบงก์ เพื่อลดการทำงานของเคาน์เตอร์ธนาคาร และต้องการให้ผู้ค้าคุ้นเคยกับระบบการจองและซื้อในลักษณะนี้ไว้ เนื่องจากในระยะต่อไปบอร์ดสลากฯอาจมีการปรับระบบการจองและซื้อผ่านอินเทอร์เน็ตเป็นการถาวร

นายทรงพล ชีวะปัญญาโรจน์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกรุงไทย กล่าวว่า การจองและซื้อล่าสุดพบว่าใช้บริการผ่านเน็ตแบงก์เพิ่มขึ้นกว่า 3 เท่า ทำให้เห็นว่าผู้ค้า

เริ่มปรับตัวมาใช้บริการทางอินเทอร์เน็ตมากขึ้นจากงวดที่แล้ว จึงอยากแนะนำให้ใช้บริการเน็ตแบงก์ในการจองและซื้อสลากมากกว่าใช้บริการตู้เอทีเอ็มหรือที่เคาน์เตอร์สาขา

ลอตเตอรี่เหลือ75บ./ใบ

แหล่งข่าวจากวงการสลากฯกล่าวว่า ราคาขายสลากฯล่าสุดเริ่มปรับลดต่ำกว่า 80 บาท และนำออกมาวางขายตั้งแต่วันที่ 16 ตุลาคม เพื่อเพิ่มวันขายให้มากขึ้น จากปกติต้องวางขายหลังออกวางวันไป 1 วัน คือในวันที่ 17 ตุลาคม โดยราคาขายอยู่ที่ 75-80 บาทต่อใบ และมีแนวโน้มว่ายิ่งวันใกล้ออกวางวันราคาน่าจะต่ำถึง 70 บาทต่อใบ เนื่องจากผู้ค้าต้องลดการขาดทุนลง และขายในราคา 75 บาทยังมีกำไร เพราะซื้อมาในราคา 70.40 บาท

นายอำนวย ทงกัก ประธานสหกรณ์โคนมวังน้ำเย็น จำกัด จังหวัดสระแก้ว กล่าวว่า สหกรณ์ได้เปิดขายสลากกินแบ่งรัฐบาลในราคาที่ถูกที่สุดในประเทศไทย คือใบละ 75 บาท โดยสหกรณ์สั่งจองผ่านธนาคารกรุงไทย เริ่มเปิดขายในงวดออกวางวันวันที่ 1 พฤศจิกายนนี้เป็นต้นไป ที่ร้านค้าของสหกรณ์โคนมวังน้ำเย็น เพื่อช่วยเหลือสมาชิกของสหกรณ์และประชาชนทั่วไปที่มีรายได้น้อย และต้องการเลี้ยงชีพให้ได้ซื้อสลากในราคาถูก

ชดเชยสวนยางล่อวีดี

นายมนต์ชัย พินิจจิตรสมุทร อาจารย์คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในฐานะประธานคณะกรรมการทำงานพิจารณาส่วนต่างราคาของพารา ซึ่งแต่งตั้งขึ้นตามคำสั่งของคณะกรรมการนโยบายพาราแห่งชาติ (กนย.) ที่มี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธาน กล่าวว่า ในวันที่ 21 ตุลาคม จะนำผลศึกษาการชดเชยส่วนต่างราคาพาราต่อที่ประชุม กนย. โดยผลการศึกษาได้พิจารณาการชดเชยส่วนต่างให้เกษตรกรใน 3 อัตรา คือ ชดเชยส่วนต่าง 15% 20% และ 30% จากราคาต้นทุนใหม่ของสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) ที่อยู่อัตรา 46 บาท/กก. หรือคิดเป็นส่วนต่างที่ต้องจ่ายในอัตรา 6.9 บาท/กก. 9.2 บาท/กก. และ 13.80 บาท/กก. ตามลำดับ

นายมนต์ชัยกล่าวว่า การคำนวณส่วนต่างราคาพาราของผลการศึกษา หากเปรียบเทียบส่วนต่างของรัฐบาลก่อนที่เคย

จ่ายให้ชาวสวนยางพาราในอัตรา 30% จากราคาต้นทุน เท่ากับว่าตามผลการศึกษาคงต้องจ่ายให้ชาวสวนประมาณ 1,900 บาท/ไร่ โดยรัฐบาลต้องใช้เงินสำหรับการอุดหนุนครั้งนี้ประมาณ 20,000 ล้านบาท ถือว่าเป็นวงเงินที่สูงและเป็นภาระของรัฐบาล

ห่วงผิดกฎดับเบิ้ลยูทีโอ

นายมนต์ชัยกล่าวว่า ทั้งนี้ ในวันที่ 19 ตุลาคม 2558 ได้นำผลการศึกษาดังกล่าวเสนอต่อ พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม พล.อ.ฉัตรชัยแสดงความกังวล

ใน 2 เรื่อง คือ 1.การจ่ายเงินชดเชยส่วนต่างราคา อาจขัดกับหลักเกณฑ์ขององค์การการค้าโลก (ดับเบิ้ลยูทีโอ) 2.ชาวสวนยางเรียกร้องให้ชดเชยเงินส่วนต่างราคาแก่ชาวสวนยางที่ไม่มีเอกสารสิทธิ์ด้วย ซึ่งขัดแย้งกับนโยบายของรัฐบาลในการทวงคืนผืนป่า รัฐบาลจึงไม่สามารถจ่ายเงินแก่กลุ่มดังกล่าวได้ อาจทำให้เกษตรกรไม่พอใจและมีการเรียกร้องเพิ่มเติมอีก

รายงานข่าวจากทำเนียบรัฐบาลแจ้งว่า นายสมคิดก็ได้แสดงความกังวลในเรื่องนี้เช่นกัน โดยเกรงว่าเมื่อจ่ายเงินส่วนต่างราคาให้ชาวสวนยาง จะมีกลุ่มชาวสวนออกมาเรียกร้องเพิ่มเติม และที่สำคัญอาจผิดกฎดับเบิ้ลยูทีโอได้ จึงสั่งการให้ผู้เกี่ยวข้องคิดสูตรการเพิ่มรายได้ให้กับเกษตรกร เพื่อชดเชยราคาที่ดินเกษตรกรต้องสูญเสียไปแทน

ชาวสวนยางทยอยเข้าทม.

ขณะที่บรรยากาศที่สถานีรถไฟ อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช มีเกษตรกรชาวสวนยางทยอยมารวมตัวกันเป็นกลุ่มย่อยๆ เพื่อเดินทางขึ้นรถเร็วสายสุโขทัย-กรุงเทพฯ ขบวนที่ 172 ซึ่งเป็นรถไฟฟรีในเวลา 19.30 น. มีการเตรียมตัวหอบข้าวของพร้อมเสบียงมา

รอแนวร่วม จากการสอบถามทราบว่า จะเดินทางไปฟังคำตอบจากรัฐบาล โดยมีเป้าหมายที่กระทรวงเกษตรฯ

นายทศพล ชวีญรอต ประธานภาคีเครือข่ายเกษตรกรชาวสวนยางและสวนปาล์มน้ำมันแห่งประเทศไทย กล่าวว่า ในวันที่ 20 ตุลาคม ที่ชั้น 2 ตึกวิชานุสรณ์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สภาเกษตรกรแห่งประเทศไทย ได้เชิญ 12 เสือใต้ ซึ่งประกอบด้วย เกษตรกรชาวสวนยาง 11 องค์กร

และภาคีเครือข่าย เข้าร่วมหารือเพื่อกำหนด
แนวทางและมาตรการตามข้อเรียกร้องสวนยาง
เพื่อรองรับการแก้ไขปัญหาและการช่วยเหลือจาก
รัฐบาลต่อเกษตรกรชาวสวนยาง

“เฉพาะ พ.ร.บ.การยางแห่งประเทศไทย
มาตรา 4 ซึ่งเป็นระเบิดเวลาลูกแรกที่เกิดปัญหา
กับเกษตรกรชาวสวนยาง เมื่อเปิดรับลงทะเบียน
เกษตรกรชาวสวนยางรอบใหม่ ความชัดเจนยังไม่
เกิดขึ้น ไม่ว่าจะเป็นคำว่า เจ้าของสวนยาง คน
กรีดยาง หรือสถาบันชาวสวนยาง และวิสาหกิจ
ชุมชนหายไปไหน และอีกหลายคำที่ส่งผลกระทบ
ต่อผู้บริโภค เชื่อแน่ว่าความวุ่นวายต้องเกิด
ขึ้น และที่สุดก็จะได้เกษตรกรชาวสวนยางที่ถูก
ต้องเพียง 15% เท่านั้น อีก 85% คือปัญหาที่ยัง
แก้ไม่ได้เหมือนเดิม” นายทศพลกล่าว

ดับฝันชดเชยยางพารา

นายมนต์ชัย ฟินิจิตรสมุทร อาจารย์คณะเศรษฐศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์ประสานคณะทำงานพิจารณาส่วนต่างราคายางพารา กล่าวว่า ในวันที่ 21 ต.ค. นี้ จะนำผลการศึกษาเรื่องการชดเชยส่วนต่าง รายได้ยางพารา ต่อที่ประชุม กนย. เพื่อรับทราบผลการศึกษา ซึ่งมีความ เป็นไปได้ที่มาตรการชดเชยส่วนต่างราคายางพาราไม่สามารถนำมาใช้ได้

สำหรับการศึกษาของคณะทำงานฯ พิจารณาการชดเชยส่วนต่าง ราคายางพาราให้เกษตรกร ใน 3 อัตรา คือ ส่วนต่าง 15% 20% และ 30% จากราคาค้นทุนใหม่ที่สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร(สศก.) 46 บาท/ก.ก. หรือต้องจ่ายส่วนต่างที่อัตรา 6.9 บาท/ก.ก. 9.2 บาท/ก.ก. และ 13.80 บาท/ก.ก. ตามลำดับ

“จากการคำนวณส่วนต่างราคายางพาราที่เคยจ่ายให้ชาวสวน ยางพารา ในอัตรา 30% จากราคาค้นทุน ผลการศึกษาครั้งนี้ต้องจ่าย ให้ชาวสวนประมาณ 1,900 บาท/ไร่ ส่งผลให้รัฐบาลจำเป็นต้องใช้ เงินสำหรับการอุดหนุนครั้งนี้ประมาณ 20,000 ล้านบาท ซึ่งถือว่าเป็น เงินที่สูง นอกจากนี้อาจมีปัญหาดักกับหลักขององค์การการค้าโลก (ดับเบิ้ลยูทีโอ)ด้วย”

อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์มอบนโยบายสหกรณ์จังหวัดทั่วประเทศ เร่งสร้างความเข้มแข็งสหกรณ์ในพื้นที่เพื่อเป็นพื้นฐานการดำเนินงานด้านเศรษฐกิจชุมชนที่เข้มแข็ง

นายวิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์เปิดเผยว่า จากการที่ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้เน้นย้ำในเรื่องของการสร้างความเข้มแข็งให้กับสหกรณ์ เนื่องจากสหกรณ์นี้เป็นตัวการขับเคลื่อนที่สำคัญในการที่จะทำให้เศรษฐกิจในระดับชุมชนมีความเข้มแข็ง โดยกรมส่งเสริมสหกรณ์ ได้มอบให้สหกรณ์จังหวัดทุกจังหวัดเป็นผู้รับผิดชอบในการศึกษาข้อมูลของสหกรณ์ในพื้นที่รับผิดชอบโดยเน้นในส่วนของการขอรับพรอง และ ปัญหาการทุจริต ซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรฯ ได้ให้มอบแนวทางการทำงานว่า การเกิดปัญหาในการดำเนินงานนั้นอาจจะเกิดได้จาก 2 ลักษณะคือ 1.ฝ่ายจัดการกับสมาชิกไม่มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องของกฎระเบียบปฏิบัติ โดยในส่วนนี้กรมส่งเสริมสหกรณ์จะต้องส่งเจ้าหน้าที่เข้าไปให้ความรู้ เพื่อสร้างความเข้าใจให้กับทั้ง 2 ฝ่าย เพื่อให้มีทิศทางการทำงานที่ถูกต้อง แต่ในส่วนที่ 2 นั้น การทุจริตด้วยความตั้งใจ ส่วนนี้จะต้องได้รับการดำเนินการ และ แก้ไขอย่างรวดเร็วที่สุด สำหรับสหกรณ์ใดที่มีความเข้มแข็งก็จะต้องมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง และสำหรับสหกรณ์ใดที่กำลังจะพัฒนา กรมฯ ก็จะต้องเข้าไปช่วยเหลือดูแล เพื่อสร้างความมั่นคงยั่งยืนต่อไป แต่ในกรณีของสหกรณ์ที่ต้องเลิกกิจการนั้น ก็จะทำให้เกิดเป็นรูปธรรมที่ชัดเจน อีกทั้งกระบวนการการลดต้นทุน การสร้างความเข้มแข็งกับสหกรณ์และการสร้างโอกาสในการแข่งขัน จะมีการส่งเจ้าหน้าที่เข้าไปเก็บข้อมูลและศึกษาตามลักษณะของแต่ละสหกรณ์ว่าสหกรณ์ใดมีความเข้มแข็งในรูปแบบใด สหกรณ์ที่มีขนาดใหญ่แห่งใดที่ความพร้อมและสามารถดูแลสหกรณ์เล็กได้ รวมทั้งการส่งเจ้าหน้าที่เข้าไปดูแลในส่วนของการสร้างความเข้มแข็งให้กับเกษตรกรในภาวะที่เกิดภัยแล้งที่อาจจะเกิดขึ้น พร้อมทั้งมีการนำเอาทฤษฎีใหม่ หรือ เศรษฐกิจพอเพียง ไปปฏิบัติให้เกิดเป็นรูปธรรมและสามารถเป็นตัวอย่างให้กับเกษตรกรในพื้นที่ได้เห็นว่า สามารถทำได้และเกิดประโยชน์ได้จริง

นายวิณะโรจน์ กล่าวอีกว่า สำหรับมาตรการเร่งด่วนที่ต้องรีบดำเนินการในขณะนี้หลายประเด็น เช่น 1.การพัฒนาสหกรณ์ให้มีความเข้มแข็ง 2.การลดต้นทุน 3.ปัญหาภัยแล้ง 4.เขตเศรษฐกิจพิเศษ ซึ่งกรมส่งเสริม

สหกรณ์จะต้องดำเนินการให้สหกรณ์ในแต่ละพื้นที่เกิดความพร้อมมากที่สุด และสหกรณ์จังหวัดแต่ละจังหวัดจะต้องรายงานข้อมูลว่า สหกรณ์ในพื้นที่แห่งใดพร้อมหรือไม่พร้อมที่จะดำเนินงานตามนโยบาย และในส่วนของคุณยกระจายสินค้า กรมส่งเสริมสหกรณ์จะต้องศึกษาศักยภาพในแต่ละพื้นที่ก่อนว่า จะมีความคุ้มค่ากับการลงทุนหรือไม่ อีกทั้งกระบวนการสหกรณ์ในพื้นที่นั้นๆมีความพร้อมมากแค่ไหน เนื่องจากถ้าสร้างศูนย์กระจายสินค้าขึ้นมาแล้วแต่ระบบสหกรณ์ในพื้นที่ไม่มีความพร้อม ไม่สามารถดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพก็ไม่คุ้มค่ากับการลงทุน อีกทั้งการดำเนินงานของสหกรณ์หลังจากนี้จะมีการบูรณาการการทำงานร่วมกับกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ในการลงพื้นที่การทำงาน พร้อมทั้งจะจัดส่งเจ้าหน้าที่ของกรมส่งเสริมสหกรณ์ไปเรียนรู้วิธีการทำบัญชีที่ถูกต้องจากกรมตรวจบัญชีสหกรณ์อีกทางหนึ่ง นอกจากนี้อาจจะให้สมาชิกจะต้องเข้ามามีส่วนร่วมกับการทำงานของสหกรณ์ที่สมาชิกแต่ละคนสังกัดอยู่ให้มากขึ้น เพื่อช่วยตรวจสอบการทำงาน และเพื่อให้ทราบข้อมูลของข่าวสารของสหกรณ์อยู่ตลอดเวลา และถ้าหากสหกรณ์ใดมีปัญหาหรือมีการดำเนินงานที่ไม่โปร่งใส สมาชิกสามารถส่งเรื่องเข้าไปยังสหกรณ์จังหวัดได้ โดยสหกรณ์จังหวัดจะจัดส่งเจ้าหน้าที่เข้าไปดูแลและตรวจสอบอีกทางหนึ่ง.

ประชาชาติ ธุรกิจ

Prachachart Turakij
Circulation: 120,000
Ad Rate: 1,350

Section: การตลาด/สังคม

วันที่: พุธที่ 22 - อาทิตย์ 25 ตุลาคม 2558

ปีที่: 38

ฉบับที่: 4777

หน้า: 26(บนซ้าย)

Col.Inch: 30.69

Ad Value: 41,431.50

PRValue (x3): 124,294.50

คลิ๊ป: ลีลี

คอลัมน์: เบิร์ด อายวิว



เบิร์ด อายวิว

นคราพัฒนา

👁️ 👁️ มาตรการกระตุ้นอสังหาฯ โดยผ่อนปรนเงื่อนไขยื่นขอสินเชื่อของผู้มีรายได้น้อย พร้อมลดค่าโอนและค่าจดจำนองจาก 2.0% และ 1.0% เหลือ 0.01% ที่รัฐบาลให้ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) เป็นแกนหลักดำเนินการ ซึ่งมีผลตั้งแต่ 19 ต.ค. ที่ผ่านมา คึกคักแต่เช้า คาดว่าสิ้นปีจะมีผู้ยื่นขอกู้ได้มวงเงินที่เตรียมไว้ 10,000 ล้านบาท ทำให้ อังคนา ปลื้มธรรมาภิบาล ไชยมั่นใจ เอ็มดี ธอส. เล็งขงขออนุมัติบอร์ดขยายวงเงินเพิ่มอีกไม่อัน

👁️ 👁️ การรณรงค์ประหยัดน้ำต้องดำเนินการเข้มข้นขึ้นกว่าที่เป็นอยู่ขณะนี้ เพราะวิกฤตแล้งปี 58/59 มาเร็วและรุนแรงกว่าหลายปีที่ผ่านมาอย่างมาก อย่างในเขตชลประทานลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยาและลุ่มน้ำแม่กลอง รวม 26 จังหวัด คิดเป็นพื้นที่ทำการเกษตร 10.7 ล้านไร่ เกษตรกร 4.76 ล้านครัวเรือน ใน กทม. กำแพงเพชร ฉะเชิงเทรา ชัยนาท ตาก นครนายก นครปฐม นครสวรรค์ นนทบุรี ปทุมธานี พระนครศรีอยุธยา พิจิตร พิษณุโลก ลพบุรี สมุทรปราการ สมุทรสาคร สระบุรี สิงห์บุรี สุโขทัย สุพรรณบุรี อ่างทอง อุดรธานี ราชบุรี เพชรบุรี สมุทรสงคราม แม้จะลดพื้นที่ปลูกข้าว แต่ปริมาณน้ำต้นทุน 4 เขื่อนหลักที่มีแค่ 30-40% คงรับไม่ไหว นี่ไม่รวมพื้นที่วิกฤตแล้งทั่วไปทั้งในเขต นอกเขตชลประทานอีก 76 จังหวัดทั่วประเทศ

👁️ 👁️ เพื่อแก้ปัญหาแล้งซ้ำซากในระยะยาว เร็ว ๆ นี้กระทรวงเกษตรฯ โดย รุมว.เกษตรฯ พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ จะเสนอเมกะโปรเจกต์น้ำ ต่อที่ประชุมคณะกรรมการน้ำแห่งชาติ (กนช.) ที่มี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) เป็นประธาน 2 โครงการรวดหากได้รับไฟเขียวรัฐต้องจัดหางบฯ สร้างรวม 2.2 ล้านล้านบาท ประกอบด้วย โครงการผันน้ำแม่ยมม สาขาของแม่น้ำสาละวินใน จ.แม่ฮ่องสอน กับโครงการบริหารจัดการน้ำโขง ซี มูลซึ่งอยู่ระหว่างเปิดให้บริษัทที่ปรึกษาเสนอตัวรับว่าจ้างศึกษา

👁️ 👁️ ปัญหาการพัฒนาโครงการคอนโดตึกสูงส่งผลกระทบต่อเจ้าของอาคารข้างเคียงกำลังได้รับการแก้ไข ล่าสุด ราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 132 ตอนพิเศษ 251 ง 13 ต.ค. ที่ผ่านมา ได้ออกประกาศคณะกรรมการควบคุมอาคาร เรื่อง กำหนดแบบที่ใช้ในการดำเนินการตามมาตรา 39 ทวิ และมาตรา 39 ตริ และหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการให้ข้อมูล และการแจ้งสิทธิแสดงความคิดเห็นต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น แก่บุคคลที่อยู่บริเวณข้างเคียงเกี่ยวกับกรก่อสร้าง ดัดแปลง หรือดำเนินโครงการหรือกิจการที่เป็นอาคารประเภทควบคุมการใช้ มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันออกประกาศในราชกิจจานุเบกษา 13 ต.ค. 58 โดยกำหนดให้เจ้าของอาคารที่ก่อสร้าง ดัดแปลง ต้องปิดประกาศรายละเอียดโครงการที่จะก่อสร้าง ดัดแปลง ฯลฯ พร้อมแจ้งสิทธิให้เจ้าของอาคารข้างเคียงแสดงความคิดเห็น ร้องเรียนผลกระทบต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น ใครไม่เห็นหัวออกชาวบ้านเหนื่อยแน่



หนังสือพิมพ์สยามรัฐ ชายข่าวชายความจริงให้ประชาชนคนไทยได้อ่านมาอย่างต่อเนื่องยาวนานที่สุดในประเทศไทยฉบับนี้เตรียมรับลมหนาว ผจญภัยแล้ง ...๐๐... สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิด อาคารตระกูลสุนทรอนุสรณ์แห่งใหม่ เลขที่ 211 ถนนคุ้มเกล้า แขวงลำปลาทิว เขตลาดกระบัง กทม. วันพุธที่ 21 นี้ เวลา 14.30 น. ...๐๐... และ เวลา 17.30 น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ เสด็จพระราชดำเนินในการพระราชทานเพลิงศพ ศ.ดร.กำพล อดุลวิทย์ ณ เมรุวัดพระศรีมหาธาตุ บางเขน ...๐๐... ค่อนข้างจะแน่นอนแล้วว่า ไม่มีปาฏิหาริย์ใดๆเกิดขึ้น ที่จะช่วยให้ เม็ดฝนหล่นจากฟ้า เทลงมา เต็มเต็ม 4 เชื้อนหลัก เชื้อนภูมิพล เชื้อนสิริกิติ์ เชื้อนแควน้อยฯ และ เชื้อนป้าสักชลสิทธิ์ ที่ปัจจุบันปริมาณน้ำรวมกันมีเพียง 3,600 ล้าน ลบ.ม. เท่านั้น ไม่เพียงพอต่อการทำเกษตรกรรม โดยเฉพาะ การทำนาปรัง ที่ต้องใช้น้ำมาก ที่นี้ บารอน สะกิดเตือน พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรฯ เตรียมรับมือภัยแล้งแต่เนิ่นๆ เบื้องต้นต้องชี้แจงให้ชาวนา 22 จังหวัด ในเขตลุ่มเจ้าพระยา งดทำนาปรังอย่างเด็ดขาด ปลูกข้าวไม่ขึ้น มีแต่หนี้สินเพิ่มพูนแทน ...๐๐... ที่ น่าเป็นห่วง ก้อ ภัยแล้ง ที่จะมาเยือน ในหัวงระยะเวลา 7 เดือน เริ่มแต่ เดือนพฤศจิกายนนี้ จนถึง พฤษภาคม ปีหน้า เป็นช่วงฤดูหนาวต่อเนื่องถึงฤดูร้อน จะต้องบริหารจัดการน้ำใน 4 เชื้อนหลักอย่างไร ให้เพียงพอต่อความต้องการ ทั้ง อุปโภคบริโภค และ รักษาระบบนิเวศ กับ ปริมาณน้ำในเชื้อน

น้อยนิด ที่นี้ บารอน คิดว่า ไม่น่าจะมีน้ำใช้เพียงพอ จนถึง รอยต่อรอฟนหน้า ...๐๐... ดวงตาเพิ่งเห็นธรรม “บิกตู” พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ใช้ความสงบ สบายความเคลื่อนไหว หลังหยุดจ้อ หยุดต่อปากต่อคำกับ นักข่าวทำเนียบรัฐบาล นอกจาก ไม่เพิ่มประเด็นความขัดแย้งทางการเมือง และ ทำให้คลื่นลมการเมืองเริ่มนิ่ง แล้ว ยังรักษาบุคลิกภาพให้ดูดีขึ้น อีกต่างหาก ...๐๐... นี่ก็เป็นเรื่องยอมงอไม่ยอมหัก เรื่องชักเข้าชักออก ของ คำสั่งแต่งตั้งเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ของ บิกตู ที่ใช้อำนาจหัวหน้า คสช. ตามมาตรา 44 แต่งตั้ง นายนิท ผาสุข ที่ปรึกษาด้านกฎหมาย สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา โยกย้าย ชำนาญชัย ไปเป็น เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ร้อนถึง ข้าราชการสภาผู้แทนราษฎร ไม่พอใจ นัดกันแต่งชุดดำประท้วง จนต้องยอมออกคำสั่งใหม่ ให้ยกเลิกคำสั่งเดิม ในส่วนเฉพาะ นายนิท ผาสุข ให้หยุดอยู่ที่เดิม เหมือนไม่มีคำสั่งย้าย คงไว้แต่ คำสั่งย้ายนายจเร พันธุ์เปรื่อง จากเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ไปดำรงตำแหน่งที่ปรึกษาประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เหมือนเดิม ...๐๐... เหมือนยิงปืนนัดเดียวได้นกทั้งฝูง คือ นายไบบายบ้านหลังแรก เพื่อ ช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยและปานกลาง ให้เข้าถึงแหล่งเงินกู้ ตามมติ ครม. ที่ให้ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ผ่อนปรนเงื่อนไขการพิจารณาปล่อยกู้ ให้กู้ได้ง่ายขึ้น โดยมี นางอังคณา ปิลันธน์โอวาท ไชยมนัส กรรมการผู้จัดการ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สนองนโยบายอย่างแข็งขัน จนได้รับการตอบรับจากประชาชนคนมีรายได้น้อยและปานกลางทั่วประเทศ ...๐๐... ประสา บารอน เสียตายก็แค่ คนดีมีฝีมือ อย่าง นางอังคณา ปิลันธน์โอวาท ไชยมนัส เหลืออายุงานแค่เดือนเศษๆ เท่านั้น ก็จะต้องเกษียณอายุงานสิ้นเดือนพฤศจิกายนนี้แล้ว เสียตายจริงๆ หมึงเหล็กของวงการธนาคารบ้านและที่ดิน ...๐๐... “บารอน” เดินสายทัวร์ภาคอีสาน ทำบุญออกพรรษา ช่วงวันเสาร์ที่ 24 ถึงวันพุธที่ 28 นี้ ขออวยพรวันเกิดล่วงหน้า ครบ 70 ปี ให้กับเพื่อนรัก พัลลภ บัวสุวรรณ ที่จะมาถึงในวันอาทิตย์

ที่ 25 นี้ มีพิธีทำบุญถวายภัตตาหารเพลแด่พระภิกษุ ณ วัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามราชวรวิหาร ขอให้มีความสุขภาพแข็งแรงครับ ...●●...
“เสี้ยกลาง” สารัชต์ รัตนาวดี ในฐานะประธานจัดการแข่งขัน **“ไทยแลนด์ กอล์ฟ แชมเปียนชิพ 2015”** ที่มีนักกอล์ฟพระดับต้นๆของโลกมาร่วมแข่งขันเป็นประจำ เพื่อ **ชิงถ้วยพระราชทาน** ของ **พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว** ณ สนามกอล์ฟอมตะสปริง ซิตี้ กอล์ฟคลับ จะแถลงข่าวการแข่งขัน ที่ โรงแรม เดอะ เซนต์ รีจิส เวลา 10.30 น. วันอังคารที่ 27 นี้ มี **เสี้ยวินิจ คล้ายคลาดภัย** บรรณาธิการใหญ่นิตยสารกอล์ฟ สปอร์ตคลับ รับหน้าเสื่อกระจายข่าวอย่างเข้มข้น ...●●... สังคม พุธที่ 21 ต.ค. เวลา 08.00 น. **มูลนิธิศูนย์กฎหมายสิ่งแวดล้อม-ประเทศไทย** จัดการประชุมเสวนาทางวิชาการ ครั้งที่ 1 โครงการศึกษาปรับปรุงและพัฒนากฎหมายเพื่อการบริหารจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำบาดาล กรมทรัพยากรน้ำบาดาล ที่ห้อง แชนไฟร์ 1 โรงแรมริชมอนด์ ...●●... 08.30 น. **อินโนเวชั่น เทรนนิง เซ็นเตอร์** จัดงานฝึกอบรมหลักสูตร **“การบริหารและจ้างแรงงานต่างชาติให้สอดคล้องนโยบายและกฎหมายไทย”** ที่ห้องบุษราคัม โรงแรมดิเอ็มเมอรัลด์

👁️ **บารอน**

สั่งผู้ว่าฯ 77จ.เปิดเสรีนมร.ร.

เอกชนขอความเป็นธรรม/เกษตรกรหัวนี้เกียงรับนมดิบ

จัดสรรสิทธินมโรงเรียนเทอม 2/2558 ยังกวน หัวนี้เกียงไม่ได้ตั้งตั้งแต่เปิดเทอมวันแรก วงในเผย สก.สั่งแก้เกม ขออธิบดีแทงหนังสือถึงผู้ว่าฯ 77 จังหวัดแจ้ง อปท. เปิดประมูลเสรีนมโรงเรียน 1.5 หมื่นล้าน ด้านเอกชนนมยังวิ่งฝุ่นตลบ อ้างถูกปรับลดโควตามิชอบ ไร้ฟ้อง กรมการค้าเกษตร สนข. ขอความเป็นธรรม ขณะเกษตรกรหัวนี้เกียงเปิดเสรีเอกชนเกียงรับน้ำนมดิบ เขียร์บัดผู้พนักงานวิจัยจุฬาฯ จัดสรรใหม่

สืบเนื่องจากกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง ในฐานะประธานคณะกรรมการพิจารณาสิทธิพิเศษของหน่วยงานและรัฐวิสาหกิจ ได้ให้ความเห็นชอบอนุมัติให้ขยายการให้สิทธิพิเศษในการจำหน่ายอาหารเสริม (นม) โรงเรียนออกไปอีก 2 ปีนับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2558

- 30 กันยายน 2560 เรื่องดังกล่าวข้างต้นอยู่ระหว่างรอบบรรจุเข้าวาระการประชุมของคณะรัฐมนตรี (ครม.) หลังโครงการได้สิ้นสุดลงเมื่อวันที่ 30 กันยายน 2558 ที่ผ่านมา

ล่าสุด แหล่งข่าวจากกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (สท.) เปิดเผยกับ

“ฐานเศรษฐกิจ” ว่า ทางกรมได้พิจารณาแล้วเห็นว่า เพื่อให้การจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ 2/2558 เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ระหว่างที่รอผลการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี (ครม.) ในสัปดาห์นี้ทางคณะทำงานได้เร่งร่างหนังสือให้นายจรินทร์ จักกะพาก อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (สท.) เพื่อเซ็นคำสั่งถึงผู้ว่าราชการจังหวัด 77 จังหวัด เพื่อให้แจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ให้ดำเนินการจัดซื้อนมโรงเรียนโดยปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

“แม้ ครม. วันที่ 20 ตุลาคม 2558 จะมีมติให้ต่ออายุนมโรงเรียนออกไป 2 ปี แต่คาดจะไม่ทันให้เด็กได้ดื่มนมช่วงเปิดเทอม วันที่ 1 พฤศจิกายนนี้ เพราะได้รับการแจ้งจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ล่าสุดเมื่อวันที่ 19 ตุลาคมที่ผ่านมาว่า หลังจากผ่าน ครม. เห็นชอบแล้ว ทางคณะกรรมการโคนมและผลิตภัณฑ์นม หรือ มิลค์บอร์ด จะต้องนำเรื่องดังกล่าวมาจัดโซนนิ่งการจัดสรรสิทธิและโควตาแก่ผู้ประกอบการกันใหม่ ซึ่งเป็นปัญหามาภายในของกระทรวงเอง แต่เป็นห่วงว่าเด็กนักเรียนจะไม่ได้ดื่มนมตั้งแต่เปิดเทอมวันแรก จึงจำเป็นที่จะต้องประกาศเปิดเสรีนมโรงเรียนทั่วประเทศให้ผู้ประกอบการได้สิทธิในแข่งขัน”

> การบริหารจัดการน้ำนมดิบทั้งระบบ



ตลาดน้ำนมดิบในประเทศ	มูลค่า (ล้านบาท)	ราคากลางจัดซื้อนมโรงเรียน	
		รายการ	ราคา (บาท)
ตลาดนมโรงเรียน	15,000	นมพาสเจอร์ไรซ์ชนิดถุง	6.58
ตลาดนมพาณิชย์	22,828	นมยูเอชทีชนิดกล่อง	7.82
ผลิตภัณฑ์นมอื่น	12,410	ชนิดซอง	7.72
รวม	50,238	งบประมาณรัฐบาลจัดซื้อ	15,000 ล้านบาท

ที่มา : “ฐานเศรษฐกิจ” รวบรวม

ขณะที่นายศิริพงษ์ พูลเพิ่ม กรรมการผู้จัดการ บริษัททุ่งกุลาลาเตรีฟู๊ดส์ จำกัด ได้ขอความเป็นธรรมในการจัดสรรสิทธิการจำหน่ายนมโรงเรียน หลังจากถูกองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.) ปรับลดสิทธิการจำหน่ายในทอม 2/2558 กว่า 20 ล้าน จึงได้ส่งเรื่องดังกล่าวถึงพล.อ.ฉัตรชัย สุวีระกุล ประธานคณะกรรมการการเกษตรและสหกรณ์ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) และเข้าพบ พล.อ.ประสพาส สุขเกษตร เลขาธิการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรฯ เพื่อเสนอให้มีการจัดสรรโควตาใหม่ ตามแนวทางงานวิจัยของคณะจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ที่ผ่านการประชาพิจารณ์แล้ว และได้การยอมรับจากผู้มีส่วนได้เสียเมื่อ 2 ปีที่ผ่านมา

ด้านนสพ.วัชรินทร์ เอกประเสริฐ ผู้ทรงคุณวุฒิสหกรณ์โคนมมวกเหล็ก จำกัด กล่าวว่า ไม่เห็นด้วยกับการเปิดเสรีนมโรงเรียน เนื่องจากเกษตรกรเป็นห่วงว่าผู้ประกอบการจะไม่รับซื้อนมดิบ โดยเกี่ยวกันว่าจะต้องได้รับสิทธิเอ็มโอยูน่านมดิบการจัดจำหน่ายนมโรงเรียนก่อน เกษตรกรก็มีความลำบากเพราะต้อง

รีดนมโคทุกเช้า-เย็น จะมารอไม่ได้ อย่งไร ก็ดีต้องปฏิบัติตามกฎหมาย

อนึ่ง มติ ครม. เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2557 ได้กำหนดราคากลางจัดซื้อนมโรงเรียน (ดูตารางประกอบ) โดยวิธีกรณีพิเศษ โดยให้ อ.ส.ค.เป็นคู่สัญญาซื้อขายกับผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการดังกล่าวทุกรายเพื่อจำหน่ายนมโรงเรียนให้กับ อบต. และเป็นหนึ่งในผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการนมโรงเรียนเช่นเดียวกับผู้ประกอบการรายอื่น

แหล่งข่าวจากที่ประชุมอนุกรรมการบริหารจัดการโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน เมื่อเร็วๆ นี้ว่าทางกรมปศุสัตว์กำลังจัดระเบียบศูนย์รับน่านมดิบ 243 แห่งทั่วประเทศ จะต้องได้รับมาตรฐานตามระบบ GMP ยังมีศูนย์กว่า 20 แห่ง ยังไม่ได้มาตรฐานจะต้องเร่งเข้าระบบ ขณะที่อีกกว่า 40 แห่ง ใบอนุญาตการผลิต หมดอายุไปแล้วแต่ยังไม่เกิน 6 เดือน โดยทั้ง 2 กรณีนี้ จะต้องให้ทันภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2558 ขณะนี้ได้อนุมัติให้เข้าระบบโครงการนมโรงเรียนทอม 2/2558 ไปพลางก่อน